

Tăng trưởng

Trung Quốc

Theo Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc ngày 16/4, kinh tế Trung Quốc trong quý I/2024 tăng trưởng nhanh hơn dự kiến, mang lại một số tín hiệu tích cực khi nước này đang nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng trong bối cảnh lĩnh vực bất động sản suy yếu kéo dài. GDP của nước này trong quý I/2024 tăng 5,3% so với cùng kỳ năm 2023. Mức tăng trưởng này cao hơn mức dự đoán 4,6% của các nhà phân tích trong một cuộc khảo sát trước đó và cũng cao hơn chút ít so với mức tăng trưởng 5,2% của quý trước đó. So với quý IV/2023, GDP của Trung Quốc cũng tăng 1,6%. Năm 2023, kinh tế Trung Quốc đạt mức tăng trưởng 5,2% và nước này đặt mục tiêu năm 2024 tăng trưởng 5%.

Các số liệu mới công bố nói trên được cho là phản ánh hiệu quả các biện pháp chính sách tài khóa và tiền tệ của Chính phủ Trung Quốc nhằm đạt được mục tiêu tăng trưởng năm 2024. Nền kinh tế phải nỗ lực phục hồi sau đại dịch Covid-19, trong bối cảnh lĩnh vực bất động sản sụt giảm, nợ của chính quyền địa phương gia tăng và chi tiêu của khu vực tư nhân yếu. Cơ quan xếp hạng tín dụng Hoa Kỳ Fitch đã hạ dự báo xếp hạng tín dụng của Trung Quốc xuống mức tiêu cực, viện dẫn rủi ro đối với tài chính công khi chuyển hướng khỏi lĩnh vực bất động sản, bơm thêm tiền cho cơ sở hạ tầng và lĩnh vực chế tạo công nghệ cao.

Theo Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc ngày 16/4

Hoa Kỳ

- Từ The Wall Street Journal (WSJ) ngày 14/4 cho biết, giới lãnh đạo doanh nghiệp và học giả kinh tế đã hạ nguy cơ kinh tế Hoa Kỳ rơi vào suy thoái trong 1 năm tới, xuống còn 29%, giảm so với mức 39% trong thăm dò hồi tháng 01/2024. Đây là mức thấp nhất kể từ tháng 4/2022. Giới chuyên gia tham gia khảo sát khẳng định nền kinh tế không tiến sát đến ngưỡng suy thoái. Trong hơn 1 năm rưỡi qua, kinh tế Hoa Kỳ đã tăng trưởng vượt kỳ vọng, nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng mạnh. Trong năm 2023, kinh tế nước này được hưởng lợi từ một số nhân tố mang tính đột biến, chỉ xuất hiện một lần, như các đạo luật về xây dựng hạ tầng liên bang hay ngành công nghiệp bán dẫn, cùng với đó là số lao động nhập cư tăng đột biến. Giới chuyên gia dự báo kinh tế sẽ đạt tốc độ tăng trưởng 2,2% trong quý I/2024, tăng so với mức dự báo 0,9% hồi tháng 01/2024.

Giới chuyên gia nhận định nền kinh tế có thể chống chịu được mức lãi suất cao tốt hơn so với trước vì nền kinh tế có tiềm năng tăng trưởng mạnh hơn và nhất là khi năng suất lao động tăng. Họ kỳ vọng năng suất lao động Hoa Kỳ sẽ tăng trung bình 1,9% trong một thập kỷ tới.

Theo Từ The Wall Street Journal (WSJ) ngày 14/4

- Ngày 17/4, Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) cho biết, hoạt động kinh tế của Hoa Kỳ tiếp tục tăng với mức tăng trưởng vừa phải được ghi nhận tại nhiều khu vực kể từ

cuối tháng 02/2024. Trong Sách Beige, nền kinh tế Hoa Kỳ tiếp tục tăng trưởng nhẹ ở mức đồng đều. Nhiều chi nhánh của Fed tại Hoa Kỳ lạc quan, song thận trọng về triển vọng kinh tế. Dù Fed duy trì lãi suất ở mức cao, nhưng nền kinh tế vẫn có tín hiệu tích cực. Theo mô hình GDPNow của Fed chi nhánh tại Atlanta, kinh tế Hoa Kỳ được dự báo sẽ tiếp tục đạt tốc độ tăng trưởng hằng năm ở mức 2,9% trong quý I/2024 sau khi tăng trưởng 2,5% vào năm 2023.

Sách Beige của Fed cũng cho thấy thị trường lao động Hoa Kỳ, vốn tăng trưởng khả quan bất chấp lãi suất cao, đã tăng với tốc độ vừa phải. Trong khi đó, giá cả ở nhiều khu vực có mức tăng thấp với tốc độ như trong báo cáo trước đó. Tuy nhiên, Sách Beige chỉ ra tín hiệu kém lạc quan về khả năng lạm phát giảm về mục tiêu 2% GDP. Nhiều doanh nghiệp quan ngại rằng tiến trình lạm phát giảm có thể chững lại và xu hướng này dường như làm giảm khả năng Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ giảm lãi suất trong thời gian tới.

Theo Fed ngày 17/4

Toàn cầu

Theo TTXVN ngày 17/4, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nâng dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2024 đạt 3,2%, tăng 0,1 điểm phần trăm so với dự báo được đưa ra tháng 01/2024. Nợ Chính phủ của Trung Quốc là nợ trong nước. Do đó việc tăng tỷ lệ nợ lớn khó có khả năng gây ảnh hưởng lên các thị trường khác. Tuy nhiên, việc tăng

	<p>trưởng chậm hơn dự kiến của Trung Quốc có thể có tác động tiêu cực đối với phần còn lại của thế giới thông qua việc giảm thương mại, đầu tư và tài trợ bên ngoài. Báo cáo mới của IMF cho thấy sự khác biệt rõ rệt về triển vọng tăng trưởng của các nền kinh tế phát triển. Dự báo tăng trưởng kinh tế Hoa Kỳ năm 2024 đạt 2,7%, cao hơn so với mức 2,1% được đưa ra hồi tháng 01/2024. Kinh tế Trung Quốc được dự kiến vẫn tăng 4,6% trong năm 2024 và 4,1% trong năm 2025, tương tự như dự báo hồi tháng 1/2024. Tăng trưởng kinh tế Khu vực sử dụng đồng Euro (Eurozone) năm 2024 còn 0,8%, giảm 0,1 điểm phần trăm so với báo cáo trước đó.</p> <p><i>Theo TTXVN ngày 17/4</i></p>
Châu Âu	<p>Anh</p> <p>- Theo TTXVN ngày 16/4, Hiệp hội các công ty bảo hiểm Anh (ABI) cho biết tiền thanh toán bảo hiểm tài sản nhà cửa và doanh nghiệp của nước này đã lên tới 4,86 tỷ GBP (6,07 tỷ USD) trong năm 2023, tăng 18% so với một năm trước đó, do các yêu cầu bồi thường về nhà liên quan đến thời tiết đạt mức cao kỷ lục. Các yêu cầu bồi thường thiệt hại về nhà liên quan đến thời tiết đã tăng 36% lên 573 triệu GBP, trong đó nhiều ngôi nhà đã bị tàn phá bởi một loạt cơn bão vào mùa Thu năm 2023. ABI cho biết phí bảo hiểm nhà trung bình ở Anh đã tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý IV/2023.</p> <p><i>Theo TTXVN ngày 16/4</i></p> <p>- Theo Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh (ONS) ngày 16/4, mức tăng lương tại nước</p>

này đã cao hơn dự kiến trong 3 tháng tính đến tháng 02/2024, trong khi tỷ lệ thất nghiệp tăng mạnh và tình trạng trì trệ kinh tế ngày càng trầm trọng. Mức tăng thu nhập trung bình hàng tuần tại Anh, bao gồm cả tiền thưởng, ổn định ở mức 5,6%, trái ngược với dự báo giảm xuống 5,5% của các nhà phân tích.

ONS cho biết, nếu không tính tiền thưởng, mức tăng thu nhập hàng năm đã chậm lại từ 6,1% xuống 6%, song vẫn cao hơn tốc độ tăng 5,8% mà các nhà phân tích dự báo. Tỷ lệ thất nghiệp trung bình ở mức 4,2% trong 3 tháng tính đến tháng 02/2024, tăng 0,3 điểm phần trăm so với khoảng thời gian 3 tháng trước đó. Sự kết hợp giữa mức tăng lương cao liên tục và thị trường việc làm yếu hơn sẽ gây khó cho các nhà hoạch định chính sách tại Ngân hàng trung ương Anh (BoE) trong việc đánh giá sức ép lạm phát trong nền kinh tế đang giảm đến mức nào. Tuy vậy, nhiều quan chức của Ủy ban Chính sách tiền tệ (MPC) của BoE lo ngại rằng tăng trưởng tiền lương mạnh mẽ có thể tiếp tục thúc đẩy giá tiêu dùng ngay cả khi giá năng lượng lắng xuống. Tỷ lệ lao động có việc làm giảm 0,5 điểm phần trăm xuống 74,5% trong 3 tháng tính đến tháng 02/2024, trong khi tỷ lệ người trưởng thành trong độ tuổi lao động không đi làm hoặc không tìm việc làm tăng lên 22,2%.

Theo ONS ngày 16/4

Canada

Ngày 16/4, Chính phủ Canada đã công bố ngân sách liên bang, ước tính ngân sách sẽ

tăng khoảng 20 tỷ CAD (14,47 tỷ USD) từ những nguồn thu mới trong vòng 5 năm nhờ những thay đổi về các quy định về tiền lãi trên vốn đầu tư. Trong ngân sách mới, các khoản chi cho nhà ở, quốc phòng và công nghệ chiếm phần đáng kể trong tổng số gần 53 tỷ CAD, với nhà ở khoảng 8,5 tỷ CAD, quốc phòng 8,1 tỷ CAD, nghiên cứu và phát triển khoảng 1,8 tỷ CAD. Ngân sách mới không có bất kỳ thay đổi nào đối với thuế suất thu nhập và thuế tài sản nhưng lại tăng thuế tiền lãi từ các khoản đầu tư. Theo đánh giá sơ bộ, khoảng 99% người dân Canada bình thường sẽ không bị ảnh hưởng.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Chrystia Freeland cho biết hiện nay, ngân sách lần này dự kiến sẽ giảm mức thâm hụt mỗi năm, xuống còn 20 tỷ CAD vào năm 2028 - 2029. Tính theo phần trăm GDP, thâm hụt sẽ là 1,3% trong năm tài chính hiện tại và dự kiến sẽ giảm xuống 0,6% trong 5 năm tới. Tỷ lệ nợ trên GDP, một thước đo quan trọng khác về vấn đề tài chính, được dự đoán sẽ cải thiện nhẹ từ 41,9% trong năm tài chính hiện nay lên 39% vào tài khóa 2028 - 2029. Bà Freeland khẳng định việc tăng thuế cho thấy Chính phủ liên bang đang phê duyệt các khoản chi tiêu mới cho các ưu tiên một cách có trách nhiệm. Ngoài những thay đổi về thuế, ngân sách còn bao gồm những nỗ lực tiết kiệm chi phí, theo đó Chính phủ Canada sẽ tiết kiệm được 3,9 tỷ CAD trong 10 năm bằng cách bán bớt những tài sản công chưa được sử dụng và đẩy nhanh việc chấm dứt hợp đồng thuê mặt bằng xây dựng.

Trong ngân sách lần này, Chính phủ Canada cũng có kế hoạch triển khai một chương trình phúc lợi liên bang mới để đảm bảo người khuyết tật không phải sống trong cảnh

	<p>nghèo đói, với chi phí khoảng 6,1 tỷ CAD trong vòng 6 năm. Chính phủ ước tính khoảng 600 nghìn người khuyết tật Canada có thu nhập thấp sẽ đủ điều kiện nhận tới 2.400 CAD mỗi năm, bắt đầu từ tháng 7/2025.</p> <p><i>Theo TTXVN ngày 16/4</i></p>
Châu Á	<p>Hàn Quốc</p> <p>Phó Thủ tướng kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Choi Sang-mok ngày 15/4 đã công bố quyết định kéo dài thêm hai tháng biện pháp giảm thuế xăng dầu và trợ cấp với dầu diesel và khí thiên nhiên nén (CNG) đến cuối tháng 6/2024. Hàn Quốc vẫn kiên trì mục tiêu đặt ưu tiên hàng đầu cho các chính sách ổn định dân sinh. Quyết định gia hạn giảm thuế xăng dầu lần này đã được cân nhắc dựa trên tình hình giá dầu và những bất ổn địa chính trị trong và ngoài nước đang có diễn biến phức tạp. Đặc biệt, tình hình giá cả leo thang, nhất là các mặt hàng hoa quả, rau củ, thêm vào đó giá dầu quốc tế bất ổn càng gia tăng sức ép lên vật giá. Chính phủ Hàn Quốc từng giảm 37% thuế với xăng, mức giảm cao kỷ lục, tiếp đến là điều chỉnh mức giảm xuống 25% từ ngày 01/01/2024. Kể từ sau đó, Chính phủ Hàn Quốc đã 9 lần kéo dài thời gian áp dụng giảm thuế xăng dầu. Mức giảm thuế đối với dầu diesel và khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), khí butan vẫn được giữ nguyên là 37%.</p> <p>Chính phủ Hàn Quốc dự kiến sẽ đăng công báo dự thảo sửa đổi Thông tư thi hành Luật thuế giao thông, năng lượng và môi trường, Thông tư thi hành Luật thuế tiêu thụ đặc biệt vào ngày 17/4, để gia hạn giảm thuế xăng dầu. Phó Thủ tướng Hàn</p>

Quốc khẳng định Chính phủ nước này sẽ có biện pháp cần thiết, kịp thời với tình hình biến động quá mức trên thị trường tài chính, ngoại hối.

Phó Thủ tướng kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Choi Sang-mok ngày 15/4

- Theo TTXVN ngày 15/4, Ủy ban Hỗ trợ Phát triển (DAC) thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) vừa công bố, vốn ODA của Hàn Quốc năm 2023 là 3,13 tỷ USD, tăng 320 triệu USD (11,4%) so với năm 2022. Chính phủ Hàn Quốc dự kiến mở rộng ngân sách cho vốn ODA năm 2024 lên mức lớn nhất từ trước đến nay ở mức khoảng 4,54 tỷ USD, tăng 31,1% so với năm 2023, nhằm tương xứng với vai trò và vị thế quốc gia trụ cột toàn cầu bất chấp xu hướng thắt lưng buộc bụng tài chính trong nước.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 14/4 cho biết, năm 2023 vốn ODA của Hàn Quốc dành cho viện trợ song phương là 2,3 tỷ USD, tăng 3,4% so với năm trước đó, trong đó cả viện trợ không hoàn lại (1,57 tỷ USD) và viện trợ phải trả (730 triệu USD) và viện trợ đa phương là 830 triệu USD. Viện trợ không hoàn lại tăng 2,6% so với năm trước đó do tăng hỗ trợ cho các lĩnh vực xã hội như giáo dục, y tế và hành chính công (tăng 0,8 tỷ USD) và tăng viện trợ nhân đạo cho cứu trợ khẩn cấp ở nước ngoài và hỗ trợ cho người dễ bị tổn thương (tăng 0,2 tỷ USD).

Hỗ trợ vốn vay phải trả cũng tăng 5,1% so với năm trước đó do nhu cầu tài chính ngày

càng tăng từ các quốc gia tiếp nhận, chẳng hạn như ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển công nghiệp. Viện trợ đa phương (830 triệu USD) được cung cấp bởi Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA - một tổ chức tài chính quốc tế trực thuộc Ngân hàng Thế giới) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) để ứng phó với đại dịch Covid-19 ở các quốc gia có thu nhập thấp và dễ bị tổn thương, đồng thời hỗ trợ phục hồi kinh tế ở các nước đang phát triển. Trong số 31 quốc gia thành viên DAC, Hàn Quốc đứng thứ 14 về quy mô hỗ trợ và tỷ lệ vốn ODA trên tổng thu nhập quốc dân (GNI).

Theo TTXVN ngày 15/4

- Bộ Tài chính Hàn Quốc ngày 17/4 cho biết, thị trường tài chính Hàn Quốc đã phản ứng mạnh với những lo ngại về nguy cơ cuộc xung đột ở Trung Đông lan rộng hơn. Thứ trưởng Bộ Tài chính Hàn Quốc Kim Byoung-hwan cho biết nếu thị trường có sự biến động quá mức so với các nguyên tắc kinh tế cơ bản, Chính phủ sẽ hành động với các biện pháp mạnh. Căng thẳng từ Trung Đông có tác động hạn chế đến nguồn cung dầu, xuất nhập khẩu cũng như chuỗi cung ứng của Hàn Quốc. Tuy nhiên, nước này đã chủ động và có các biện pháp chuẩn bị đối phó.

Để đối phó với những bất ổn ngày càng tăng ở Trung Đông, Chính phủ Hàn Quốc đã thành lập một nhóm ứng phó khẩn cấp chung gồm các cơ quan liên quan để theo dõi tình hình kinh tế và thị trường tài chính theo thời gian thực; đồng thời lên kế hoạch sẵn sàng đưa ra các biện pháp đối phó dựa trên kế hoạch dự phòng.

	<i>Theo Bộ Tài chính Hàn Quốc ngày 17/4</i>
Trung Quốc	<p>Theo TTXVN ngày 17/4, Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) cho biết, số lượng hành khách hàng không của Trung Quốc trong quý I/2024 tăng 37,7% so với cùng kỳ năm 2023, đạt gần 180 triệu lượt, đánh dấu lượng hành khách quý I cao nhất từ trước đến nay, cao hơn 10,2% so với quý I/2019 - thời điểm trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát.</p> <p>Tháng 3/2024, ngành hàng không dân dụng Trung Quốc đã phục vụ tổng cộng 54,73 triệu lượt hành khách, tăng 25,7% so với cùng kỳ năm 2024 và tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2019. Tháng 01/2024, Cục Hàng không dân dụng Trung Quốc (CAAC) ước tính số lượng chuyến bay quốc tế đến và đi từ nước này sẽ đạt mức 6.000 chuyến/tuần vào cuối năm 2024, tức là phục hồi về 80% mức trước đại dịch Covid-19.</p> <p>Theo CAAC, số lượng chuyến bay quốc tế đến và đi từ Trung Quốc trong tháng 1/2024 ở mức 4.600 chuyến/tuần. Vào đầu năm 2023, con số này chưa đến 500 chuyến. Trong năm 2024, CAAC sẽ tiếp tục tìm cách đẩy mạnh số lượng chuyến bay thẳng giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, từ mức 63 chuyến/tuần hiện nay.</p> <p><i>Theo TTXVN ngày 17/4</i></p>
Nhật Bản	<p>Bộ Tài chính Nhật Bản ngày 17/4 cho biết, xuất khẩu của nước này đã tăng tháng thứ 4 liên tiếp do đồng JPY yếu và nhu cầu ở Trung Quốc gia tăng tạo ra lực đẩy cần thiết cho nền kinh tế khi tiêu dùng nội địa sụt giảm. Kim ngạch xuất khẩu của Nhật Bản trong tháng 3 tăng 7,3% lên 9.470 tỷ JPY (61,09 tỷ USD), trong khi kim ngạch nhập</p>

khẩu giảm 4,9%, xuống còn 9.100 tỷ JPY (58,70 tỷ USD). Nhờ đó thâm hụt thương mại của nước này trong tài khóa 2023 giảm khoảng 70% so với tài khóa trước đó, xuống còn 5.890 tỷ JPY (38 tỷ USD).

Trong tài khóa 2023 (kết thúc vào ngày 31/3), xuất khẩu của Nhật Bản tăng 3,7% lên 102.900 tỷ JPY. Đây là lần đầu tiên kim ngạch xuất khẩu của Nhật Bản vượt 100 nghìn tỷ JPY và là năm thứ 3 liên tiếp đạt mức cao kỷ lục. Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu trong tài khóa 2023 giảm 10,3% xuống còn 108.790 tỷ JPY - giảm lần đầu tiên sau 3 năm do giá than, khí tự nhiên hóa lỏng và dầu thô đều giảm ở mức 2 chữ số. Nền kinh tế tiếp tục được hưởng lợi từ hiệu ứng đồng JPY trượt giá, trung bình ở mức 149,45 JPY/USD trong tháng gần nhất, yếu hơn 10,7% so với mức 134,97 JPY/USD của năm trước. Điều này đã giúp tăng giá trị của một số đơn hàng xuất khẩu tính bằng đồng JPY.

Về khối lượng, xuất khẩu giảm 2,1%. Tính theo ngành, xuất khẩu ô tô, lĩnh vực bán dẫn và linh kiện điện tử ghi nhận mức tăng lần lượt là 7,1% và 11,3%. Tính theo khu vực, xuất khẩu sang Hoa Kỳ tăng 8,5%, còn xuất khẩu sang châu Âu tăng 3%. Đặc biệt, xuất khẩu sang Trung Quốc tăng mạnh 12,6%, so với mức tăng 2,5% trong tháng trước đó trong bối cảnh các doanh nghiệp tăng cường hoạt động sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, giúp thúc đẩy GDP tăng 5,3% trong quý I/2024. Xuất khẩu của Nhật Bản tăng diễn ra trong bối cảnh môi trường thương mại toàn cầu không thuận lợi.

Bộ Tài chính Nhật Bản ngày 17/4

Đàm phán - Ký kết

Ngày 18/4, Trung Quốc và Indonesia cam kết tăng cường quan hệ kinh tế. Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia và Trung Quốc khẳng định hai nước nỗ lực tăng cường quan hệ kinh tế thông qua đầu tư tập trung vào cơ sở hạ tầng, lĩnh vực hạ nguồn, lương thực và chuyển đổi năng lượng bền vững tại Indonesia. Ngoài ra, hai bên khẳng định sẵn sàng tiếp tục hợp tác với các nước ASEAN khác thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và thúc đẩy đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) để xây dựng Biển Đông trở thành vùng biển hòa bình và hợp tác.

Trước đó, tại cuộc gặp, hai ngoại trưởng đã thảo luận về tình hình ở Trung Đông, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực thi đầy đủ và vô điều kiện nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza đồng thời kêu gọi tất cả các bên trong cuộc xung đột ở Gaza kiềm chế.

Trung Quốc và Indonesia cam kết tăng cường quan hệ kinh tế ngày 18/4

Nhận định chuyên gia

Ngày 15/4, Ngân hàng Thế giới (WB) cho biết, lần đầu tiên trong thế kỷ này có đến một nửa trong số 75 quốc gia nghèo nhất thế giới có khoảng cách thu nhập ngày càng tăng so với các nền kinh tế giàu có nhất, gióng lên hồi chuông cảnh báo quá trình phát triển ở những quốc gia nghèo nhất có nguy cơ bị đảo ngược. Khoảng cách về tăng trưởng thu nhập bình quân đầu người giữa các nước nghèo nhất và giàu nhất đã ngày càng gia tăng trong 5 năm qua. Quá trình phát triển của 75 quốc gia đủ điều kiện nhận trợ cấp và các khoản vay không lãi suất từ Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA) của WB có

nguy cơ thụt lùi 1 thập kỷ nếu không có những thay đổi chính sách đầy tham vọng và viện trợ quốc tế đáng kể.

Theo Chuyên gia kinh tế Ayhan Kose của WB, tăng trưởng kinh tế ở nhiều quốc gia IDA đã bắt đầu giảm dần từ trước khi xảy ra đại dịch Covid-19. Biến đổi khí hậu, bạo lực và xung đột gia tăng cũng ảnh hưởng đến triển vọng của các nước này. Đến nay, khoảng 30% số quốc gia IDA nghèo hơn so với thời điểm trước dịch bệnh.

Khoảng 50% số quốc gia IDA đang gặp khó khăn về nợ nần, nghĩa là họ không có khả năng trả nợ hoặc nguy cơ cao không trả được nợ. Báo cáo cho biết bất chấp dân số trẻ ở những nước này, một lợi ích về nhân khẩu học khi mà dân số đang già đi ở hầu hết mọi nơi khác, tài nguyên thiên nhiên phong phú và tiềm năng năng lượng Mặt Trời dồi dào, nhưng các chủ nợ tư nhân và chính phủ vẫn quay lưng lại với họ.

Theo WB ngày 15/4

Ngày 15/4, WB dự báo khu vực Trung Đông - Bắc Phi (MENA) có tốc độ tăng trưởng kinh tế thấp “tương tự giai đoạn trước đại dịch Covid-19”, trong bối cảnh bất ổn ngày càng tăng do cuộc xung đột ở Dải Gaza và các nền kinh tế trong khu vực thiếu cải cách cơ cấu. GDP của MENA trong năm 2024 sẽ chỉ tăng 2,7%, cao hơn mức tăng 1,9% của năm 2023, nhưng thấp so với mức tăng trưởng trung bình của thế giới. Tăng trưởng GDP năm nay của các nước xuất khẩu và nhập khẩu dầu trong khu vực MENA sẽ đạt tốc độ chậm hơn so với năm 2022 - thời điểm giá dầu cao thúc đẩy đà tăng trưởng ở các nước xuất khẩu dầu mỏ.

Đối với các nước thành viên Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC), WB hạ dự báo tăng trưởng GDP của khối này trong năm 2024 xuống còn 2,8%, thấp hơn mức dự báo 3,6% đưa ra trước đó. Tuy nhiên, tăng trưởng của GCC trong năm 2025 từ 3,8% lên 4,7% do kỳ vọng về hoạt động mạnh mẽ của khu vực phi dầu mỏ và các mức cắt giảm sản lượng dầu tự nguyện sẽ giảm dần vào cuối năm nay.

Trong khi hạ dự báo tăng trưởng của Saudi Arabia năm 2024 từ 4,1% xuống 2,5%, WB nâng dự báo tăng trưởng của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) từ 3,7% lên 3,9%. Đối với Ai Cập - quốc gia chịu ảnh hưởng khá nặng nề từ cuộc xung đột ở Gaza và căng thẳng ở Biển Đỏ, WB hạ dự báo tăng trưởng GDP của nước này trong tài khóa 2023 - 2024 từ 3,5% xuống 2,8%. Tài khóa 2024 - 2025, kinh tế Ai Cập được dự báo sẽ tăng trưởng 4,2%, cao hơn mức dự báo 3,9% đưa ra trước đó.

Theo WB ngày 15/4

Ngày 17/4, WB và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết, thâm hụt tài khóa của Hoa Kỳ sẽ làm tăng lạm phát và có thể tạo rủi ro cho nền kinh tế toàn cầu và tổ chức này dự đoán tỷ lệ thâm hụt tài khóa của Hoa Kỳ có thể lên đến mức kỷ lục 7,1% trong năm tới, gấp 3 lần so với mức trung bình 2% của những nền kinh tế phát triển khác.

IMF cũng nêu quan ngại đối với mức nợ chính phủ của Trung Quốc với mức thâm hụt có thể ở mức 7,6% trong năm 2025, gấp hơn 2 lần so với mức trung bình của các nền kinh tế mới nổi là 3,7%, khi nước này đang phải đối mặt với cầu thấp và khủng hoảng thị trường nhà ở. Các nước khác được nêu tên cần phải xử lý bất cân bằng giữa chi

tiêu và ngân sách là Anh và Italy.

Gánh nặng nợ của chính phủ Hoa Kỳ tạo ra nguy cơ ngắn hạn cho quá trình giảm lạm phát cũng như sự ổn định về tài chính về dài hạn cho nền kinh tế toàn cầu. Gánh nặng nợ của Chính phủ Hoa Kỳ tăng cao do những khoản chi lớn trong các giai đoạn đầu của đại dịch và do chi phí đi vay tăng cao khi Ngân hàng trung ương tìm cách kiềm chế lạm phát.

IMF cho rằng thâm hụt tài khóa của Hoa Kỳ đóng góp 0,5 điểm phần trăm vào lạm phát lõi (không tính giá năng lượng và thực phẩm). Điều này có nghĩa tỷ lệ lãi suất của Hoa Kỳ sẽ cần duy trì ở mức cao để có thể đưa tỷ lệ lạm phát xuống con số 2% theo mục tiêu của Cục Dự trữ liên bang (Fed). Khoản thanh toán cho lãi suất ròng sẽ lên đến 1.000 tỷ USD sau năm 2026. Việc chi phí đi vay tăng lên ở Hoa Kỳ sẽ dẫn đến việc tăng lợi tức trái phiếu chính phủ ở các nước và những biến động về tỷ giá ở những nước đang phát triển và những thị trường mới nổi. Hiệu ứng lãi suất cao trên toàn cầu sẽ dẫn đến điều kiện tài chính ngặt nghèo hơn.

Theo TTXVN ngày 18/4

Ngày 16/4, IMF đã hạ dự báo tăng trưởng đối với nền kinh tế Đức, từ mức 0,5% (như dự báo hồi tháng 1/2024) xuống mức 0,2%. Không có nền kinh tế phát triển nào trên thế giới có tốc độ tăng trưởng thấp như vậy do tình trạng tiêu dùng yếu kém kéo dài cùng nhiều lý do khác. Đức bị ảnh hưởng nhiều hơn các nền kinh tế lớn khác bởi cuộc xung đột Nga - Ukraine, khiến chi phí năng lượng ở nước này tăng cao. Năm 2023,

kinh tế Đức suy giảm 0,3%, trong khi nhiều quốc gia khác ở châu Âu và các khu vực khác trên thế giới lại tăng trưởng rõ rệt. IMF dự báo Đức sẽ đạt mức tăng trưởng 1,3% năm 2025, thấp hơn 0,3 điểm phần trăm so với dự báo trước, nhưng có thể thoát khỏi vị trí cuối bảng vì Italy và Nhật Bản có thể sẽ kém phát triển hơn.

Theo IMF ngày 16/4